

**ĐOÀN CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/7, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn làm việc tại Thái Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác đối ngoại. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội và kết quả công tác đối ngoại của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung mà Đoàn quan tâm, đồng thời đề xuất, kiến nghị Bộ Ngoại giao một số vấn đề liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thái Bình là địa phương có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Thời gian qua, tỉnh đã có những nỗ lực, cố gắng trong mọi lĩnh vực để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, tình đang nỗ lực bắt kịp với thời cơ, vận hội mới, nhất là khi tình thế Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu kinh tế Thái Bình và hiện nay tuyến đường bờ ven biển kết nối Thái Bình với Nam Định và thành phố Hải Phòng đang được triển khai xây dựng. Đây sẽ là cơ sở để Thái Bình đổi mới cơ hội mới, thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng. Cùng với tích cực phát triển công nghiệp, Thái Bình luôn coi trọng đối mới,

phát triển sản xuất nông nghiệp lên một tầm cao mới, hướng đến tạo ra sản phẩm mới, có giá trị cao đóng góp vào chuỗi giá trị sản xuất, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ Thái Bình trong các hoạt động đối ngoại, làm đầu mối xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài, giao lưu văn hóa, trong đó tạo điều kiện để Thái Bình đại diện các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng làm hồ sơ để nghị UNESCO công nhận nghệ thuật chèo là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Thái Bình tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế địa phương.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình trong những năm gần đây; đồng thời, đề nghị tỉnh chủ động, có cơ chế đón đầu các nhà đầu tư nước ngoài trước làn sóng dịch chuyển đầu tư sau dịch Covid-19; đẩy mạnh hợp tác, đầu tư với các tổ chức, các địa phương nước ngoài thông qua hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các tỉnh, thành phố của các nước. Trên cơ sở xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, từ đó đề xuất với Bộ Ngoại giao kết nối, hỗ trợ, Thái Bình cũng cần tạo các cơ chế, môi trường đầu tư thông thoáng để tạo dựng quan hệ và tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng đến với Thái Bình; nghiên cứu, bổ sung các chủ trương về hợp tác quốc tế vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn để từ đó xác định rõ lộ trình, bước đi cụ thể.

Đồng chí cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, giao các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo cấp trên để có phương hướng giải quyết, hỗ trợ.

\* Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do ngài Park Noh Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam làm Trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi ngài Đại sứ và Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc đến thăm, làm việc và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Bình; đồng thời, cảm ơn Hàn Quốc đã có nhiều giải pháp hỗ trợ tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Các đồng chí mong muốn thời gian tới, với sự nỗ lực của tỉnh và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc đến Thái Bình sẽ là tiến để để Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và địa phương tiếp tục tổ chức các buổi tiếp xúc, xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới.

\* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đi thăm và làm việc tại Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư). Cùng đi có

sản xuất nguyên phụ liệu hàng dệt may... Tiếp tục tổ chức các hội nghị về tăng cường xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc để giới thiệu các sản phẩm có thể mạnh của hai nước, góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều. Các đồng chí đề nghị Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ vốn ODA, tập trung vào một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải, dự án nâng cấp đô thị thành phố Thái Bình ứng phó với biến đổi khí hậu...; giới thiệu các chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo, cấp học bổng, giao lưu văn hóa, thể thao... giữa các địa phương của Hàn Quốc với tỉnh Thái Bình.

Thay mặt Đoàn công tác, ngài Park Noh Wan cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp Đoàn; đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đạt được trong thời gian qua. Ngài Đại sứ mong muốn trong thời gian tới Thái Bình tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các thủ tục cấp phép lao động cho các chuyên gia, người lao động Hàn Quốc đến làm việc tại Thái Bình; có cơ chế hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đến Thái Bình với ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, điện tử, cơ khí chế tạo, dược - y tế,

đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ và huyện Vũ Thư.

Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam tại Thái Bình là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, đi vào hoạt động từ tháng 2/2019 với 1.000 công nhân, chuyên sản xuất giày da. Từ khi đi vào hoạt động, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn duy trì các dây chuyền sản xuất, giữ ổn định thu nhập bình quân của người lao động từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng/người/tháng.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của Công ty tại các địa phương trong cả nước, trong đó có Thái Bình. Không chỉ chấp hành tốt pháp luật Việt Nam, quy định của địa phương, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo cho người lao động. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình đã tạo điều kiện, môi trường đầu tư thông thoáng để các doanh nghiệp nước ngoài noi chunh, Công ty TNHH Giày Victory nói riêng hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kết hợp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cho cán bộ, công nhân, người lao động. Đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới dây chuyền sản xuất cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, chủ động công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, chung tay xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp.

**TẮT ĐẠT**

**ĐOÀN GIÁM SÁT...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/7, Đoàn giám sát số 2 của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện báo cáo quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/5/2020. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý và ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện các sở,

ban, ngành quản lý. Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch bảo đảm theo đúng quy định. Công tác điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh cán bộ diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý được thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, bình đẳng và theo đúng các quy định của Trung ương. Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 15/6/2020, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến thực hiện việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ

chức vụ, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 81 đồng chí. Trong công tác cán bộ luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; đồng thời, đề xuất, kiến nghị Trung ương nghiên cứu và có biện pháp tháo gỡ một số

vướng mắc trong công tác cán bộ.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Thái Bình đạt được trong công tác cán bộ thời gian qua; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các quy định, kết luận của Trung ương để công tác cán bộ của tỉnh ngày càng đi vào nền nếp. Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo Trung ương xem xét, quyết định.

**ĐÀO QUYNH**

**ĐÓN NHẬN BẰNG XẾP HẠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/7, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đền Mẫu. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố và phường Lê Hồng Phong tới dự.

Đền Mẫu được xây dựng kiên cố vào năm Bảo Đại thứ 5, năm 1926 trên phố Đề Nhiếp, nay là phố Trần Hưng Đạo, thuộc phường Lê Hồng Phong. Đền

thờ Liễu Hạnh công chúa tôn thần - Quỳnh cung Duy Tiên phu nhân tôn thần - Quảng cung Quế Anh phu nhân tôn thần. Qua thời gian, do ảnh hưởng của thiên nhiên và trong những năm kháng chiến chống Mỹ đến Mẫu bị tàn phá nặng nề do nằm trong khu vực trung tâm đô thị ác liệt. Năm 1977, đền Mẫu được hạ giải, toàn bộ tượng pháp, đồ lễ được rước về thờ tại chùa Bồ Xuyên. Tất cả các công trình cổ

kinh xưa kia chỉ còn giữ lại được bức tác môn hoành mã là cổng đi vào phía bên tả của ngôi đền. Năm 2018, nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, tu bổ, phục dựng đền Mẫu với quy mô bề thế trên chính nền sân đền Mẫu cũ. Với những giá trị về lịch sử và văn hóa, ngày 9/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1642 xếp hạng đền Mẫu là di tích lịch

sử văn hóa cấp tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đến Mẫu cho phường Lê Hồng Phong.

Cùng tại buổi lễ, UBND phường Lê Hồng Phong đã công bố quyết định thành lập Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Mẫu.

**MINH NGUYỆT**

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

## THÔNG BÁO

### THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM

Mang phồn thịnh đến khách hàng

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng đặc biệt là khách hàng ở khu vực nông thôn, kể từ ngày 29/07/2020, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã quyết định thay đổi chi nhánh quản lý, tên, địa điểm các phòng giao dịch số 4 và 5 thuộc Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình. Cụ thể như sau:

STT	Tên		Chi nhánh quản lý		Địa điểm	
	Cũ	Mới	Cũ	Mới	Cũ	Mới
1	Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình - Phòng giao dịch số 4	Agribank chi nhánh huyện Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình - Phòng giao dịch khu vực An Hiệp	Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình	Agribank chi nhánh huyện Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình	SN 183, tổ 11, phố Lý Thường Kiệt, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình	Thôn Nguyễn Xá 5, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ
2	Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình - Phòng giao dịch số 5	Agribank chi nhánh huyện Đông Hưng Bắc Thái Bình - Phòng giao dịch khu vực Đông Phương	Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình	Agribank chi nhánh huyện Đông Hưng Bắc Thái Bình	SN 679, tổ 24, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình	Thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng

Ngoài ra, từ tháng 7/2020, Agribank Bắc Thái Bình cũng thay đổi địa điểm Phòng giao dịch số 9 từ số nhà 313, tổ 2, phố Lê Quý Đôn, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình về số nhà 196, phố Lê Quý Đôn, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.

Vậy Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình trân trọng thông báo tới các cơ, ngành, đơn vị, địa phương và các quý khách hàng biết để tiện liên hệ trong công việc và giao dịch.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Dịch vụ và Marketing, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình, điện thoại: 0227.3838.606.

**ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

kỳ họp thứ 10, báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp đến các đại biểu cử tri trong huyện. Đại biểu cử tri các xã phát biểu bày tỏ vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ 10, đồng thời phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nghị quyết HĐND và các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện.

Cụ thể các đại biểu cử tri phản ánh: hiện nay mức đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án công nghiệp trong tỉnh còn thấp và đề nghị tỉnh nghiên cứu nâng mức đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ngang bằng với một số tỉnh khác; đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách với người và gia đình người có công; hỗ trợ kinh phí cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Về lĩnh vực nông nghiệp các đại biểu cử tri đề nghị tỉnh, huyện tổ chức tốt việc khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất vụ mùa; sau khi khơi thông dòng chảy xong có phương án san lấp nền đất tránh việc chát, đổ trên kênh mương, đường giao thông nội đồng gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp của người dân...

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu cử tri, tổng hợp trình HĐND tỉnh và gửi đến các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết.

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 17/CĐ-UBND...

(Tiếp theo trang 1)

lập danh sách những trường hợp đi, đến thành phố Đà Nẵng, các địa phương có dịch từ ngày 18/7/2020 đến nay và các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp (ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực...), các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, thông báo kịp thời với cơ quan y tế tuyến xã, tuyến huyện để triển khai phương án xử lý (điều tra dịch tễ, khai báo y tế, quản lý, theo dõi sức khỏe, cách ly) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  
Chỉ đạo các lực lượng: Công an, Y tế và các đơn vị có liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các trường hợp nêu trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh nếu để lọt những trường hợp nêu trên mà không quản lý, không lập danh sách.

3. Sở Y tế:  
Chỉ đạo đơn vị Y tế các tuyến kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp thực hiện biện pháp điều tra dịch tễ, khai báo y tế, quản lý, theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định đối với những trường hợp đi, đến Thành phố Đà Nẵng, các địa phương có dịch từ ngày 18/7/2020 đến nay và các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Nhận Công điện này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Y tế) để chỉ đạo.

**CẬP NHẬT TÌNH HÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

khô lường. Kinh tế thế giới do ảnh hưởng của dịch Covid-19 giảm tốc nhanh. Các cuộc cạnh tranh chiến lược về thương mại, khoa học công nghệ... ngày càng gay gắt. Đối với nước ta, tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song vẫn giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được bảo vệ vững chắc. Thiên an, nước ta đang nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và tăng cường. Cùng với việc cung cấp thông tin tình hình Biển Đông thời gian gần đây, đồng chí Thứ trưởng đã thông tin tới các đại biểu chủ trương, phương châm của Đảng, Nhà nước ta về Biển Đông trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn đồng chí Lê Hoài Trung đồng thời mong muốn trong thời gian tới Bộ Ngoại giao và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Lê Hoài Trung tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ đối với Thái Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu trên cơ sở các nội dung được cung cấp tại hội nghị vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

**HĐND HUYỆN KIẾN XƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

ngiệp có chuyển biến tích cực, cơ cấu giống lúa, thời vụ cơ bản bảo đảm; lúa xuân và các loại cây màu cho năng suất cao, tổng đàn lợn bước đầu phục hồi sau bệnh dịch tả lợn châu Phi. Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Kiến Xương đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm theo đúng kế hoạch, hoàn thành việc bố trí trường công an xã là công an chính quy tại các xã, thị trấn.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe, thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND, HĐND huyện; tiến hành thảo luận, chất vấn những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị.

## Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 28/7, số người nhiễm và tử vong do Covid-19 ghi nhận tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã có gần 16,7 triệu người nhiễm, hơn 657.200 người tử vong. Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất do đại dịch Covid-19 vẫn là Mỹ với hơn 4,4 triệu người nhiễm và gần 150.400 người tử vong.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 28/7, Việt Nam ghi nhận 431 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cả nước hiện đã có 366/431 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, còn 65 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số 65 bệnh nhân đang điều trị, bệnh nhân số 416, 418 và 431 hiện là 3 bệnh nhân nặng nhất. Tại Đà Nẵng, với 14 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội tại 7 quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Hòa Vang.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 28/7 có 7 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong đó 2 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 5 trường hợp đang chờ kết quả. Bên cạnh đó, 42 chuyên gia nước ngoài cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiên Hải). 42 người đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Hiện nay, việc rà soát những người đi từ Đà Nẵng về Thái Bình đang được các địa phương thực hiện. Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 28/7, toàn tỉnh đã rà soát được 1.046 người từ Đà Nẵng về, trong đó 13 người có triệu chứng cúm. 13 người đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả, 7/13 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 28/7, tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 4.430 mẫu, tăng 25 mẫu so với ngày 27/7.

**HOANG LANH**

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p><b>SỞ Y TẾ:</b> 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p><b>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</b> 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	--